

**โครงการจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง**  
**“การกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของม.เกษตรศาสตร์อย่างสร้างสรรค์... นำไปสู่ผลงานที่ดีในยุค 4.0”**  
วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 - 13.00 น.

**หลักการและเหตุผล**

นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มีผลงานวิจัยที่มีการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์มาอย่างยาวนาน ต่อมาตั้งแต่พ.ศ. 2542 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยให้ได้มาตรฐาน และได้มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ในระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เริ่มให้มีกระบวนการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ โดยมุ่งเน้นให้เป็นไปในเชิงส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงและใช้สัตว์ได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติได้กำหนดขึ้นมา เช่น จรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้แต่งตั้งให้มีคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (คกส.) ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2546 โดยภารกิจหลักที่คกส.ได้ดำเนินการคือ การพิจารณาข้อเสนอโครงการที่มีการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ โดยให้ข้อคิดเห็นและคำแนะนำเพื่อช่วยให้นักวิจัยได้มีแนวทางการทำงานที่เป็นไปตามหลักสากล (3R), จรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 นอกจากนี้คกส. ได้จัดทำแผนพัฒนาการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เพื่อให้ช่วยผลักดันให้เกิดการสนับสนุนโดยเฉพาะด้านงบประมาณจากรัฐบาล

ด้วยเจตนารมณ์เพื่อให้การกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นไปในเชิงส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงและใช้สัตว์ ได้ทำงานอย่างถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 อันจะนำไปสู่การสร้างผลงานที่มีคุณภาพที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ คกส.มก.จึงกำหนดให้มีการจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของม.เกษตรศาสตร์อย่างสร้างสรรค์... นำไปสู่ผลงานที่ดีในยุค 4.0” เพื่อให้นักวิจัยได้เข้าใจถึงนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของมหาวิทยาลัย กระบวนการนำเสนอและพิจารณาโครงการวิจัยที่มีการเลี้ยงและใช้สัตว์ การทำงานที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์อย่างประสบผลสำเร็จ และการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การขอรับรองมาตรฐานในระดับสากล นอกจากนี้เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรตินักวิจัยผู้ได้รับรางวัลผลงานวิจัยที่มีการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์คุณภาพดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปี 2559 จะได้มีพิธีการมอบรางวัลให้กับนักวิจัยผู้ได้รับรางวัลดังกล่าว ในวันจัดสัมมนาทางวิชาการในครั้งนี้นี้ด้วย

**วัตถุประสงค์**

1. เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับงานทางวิทยาศาสตร์ที่มีการเลี้ยงและใช้สัตว์ ได้ทราบนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจและแนวทางการกำกับดูแลการเลี้ยงสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับงานทางวิทยาศาสตร์ที่มีการเลี้ยงและใช้สัตว์ได้ทราบกระบวนการขั้นตอนการพิจารณางานวิทยาศาสตร์ที่มีการเลี้ยงและใช้สัตว์ รวมทั้งเข้าใจวิธีการและสามารถกรอกแบบฟอร์มการขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง

3. เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับงานทางวิทยาศาสตร์ที่มีการเลี้ยงและใช้สัตว์ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

#### **ผู้เข้าร่วมสัมมนา**

1. บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับงานทางวิทยาศาสตร์ที่มีการเลี้ยงและใช้สัตว์
2. คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

#### **จำนวนผู้เข้าสัมมนา**

ประมาณ 70 คน

#### **วันเวลาและสถานที่จัดการอบรม**

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30 – 13.00 น.

#### **หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การดำเนินงานโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

#### **ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ฯ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีความรู้และเข้าใจแนวทางการเลี้ยงและใช้สัตว์ให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณ และถูกต้องตาม พ.ร.บ. และรับทราบกระบวนการพิจารณางานทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงแบบฟอร์มการใช้ขอสัตว์ฯ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของอาจารย์นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อไป

#### **ตัวชี้วัดผลสำเร็จ**

ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

(ร่าง)  
กำหนดการสัมมนา  
เรื่อง “การกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างสร้างสรรค์...  
นำไปสู่ผลงานที่ดีในยุค 4.0”  
วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 08:30-13:00 น.  
ณ ห้องประชุมธีระ สุนตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

8.30 - 9.00 น.	ลงทะเบียน
9.00 - 09.30 น.	พิธีเปิดการประชุม พิธีมอบรางวัลแก่นักวิจัยที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยที่มีการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทาง วิทยาศาสตร์คุณภาพดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559
09.30 - 10.15 น.	การบรรยายพิเศษ “ประสบการณ์การทำงานวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” โดย ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. สถาพร จิตตपालพงศ์ คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10.15 - 10.30 น.	พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 - 11.15	การบรรยาย “ประเด็นสำคัญที่ควรรู้ในการนำเสนอและพิจารณาโครงการที่มีการเลี้ยงและใช้ สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” โดย รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. เทพมนัส บุปผาอินทร์ ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
11.15 -12.00 น.	การนำเสนอ “กระบวนการและขั้นตอนการนำเสนอและพิจารณาโครงการทางวิทยาศาสตร์ที่ มีการเลี้ยงและใช้สัตว์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” โดย อาจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12.00 - 13.00 น.	พิธีปิดการสัมมนาและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน